



ปีที่ 67 ฉบับที่ 21255 วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 หน้า 7

ข้าวหอมไรซ์เบอร์รี่ นวัตกรรมหนึ่ตลาด...แก้กันปลูก



“เรียนจบโรงเรียนการบิ่บทำงานกับการบิ่บไทย แผลนคัอนรับภาคพื้นคิ่บ เพื่อหาประสพการณั่ ถึงจะเป็บงานที่สาวทุกลายคนใฝ่ฝัน นั่กว่ารายได้คั่ แต่สำหรับตัวเองทำงานทั้งปีมีเงินเก็บ 40,000 บาทแค่นั้น ซัอมเออริไซค์สัคคัันยังไม่ได้ต่างกับท่อแม่ ถึงจะเป็บชาวานา แต่สามารถส่งลูกเรียนไม่มีหนีสิน หากกลับมากัานา เอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ คัองคัิดว่าเป็นมนุษย์เงินคัอน”

ปรารณานา มั่วงงาน ชาวบ้านวังยาง อ.ศรืประจันต์ จ.สุทรธณบุรี สาววัย 29 ปี...คิ่คได้ อย่างนี้ จึงคััดสินใจลาออกจากการประจังกัลับ มาเป็บสาวบ้านนาตามอย่างท่อแม่ เพราะคััวองเป็บโรคขาดวิตามิน ทำให้คัองกินวิตามินตามแพทย์สั่งคัลคอด เพื่อป้องกันไม่ให้เป็บโรคปาก

นกระจอกกระทังท่อไปประชุมหมู่บ้านแล้วกลับมากัอบอกว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่ให้วิตามินสูง ถ้ากินสม่ำเสมอจะแก้ปัญหาคัี้

เพราะกั้ววิตามินสัคคั่เป็นมีคจะส่งผลต่อระบบคับไต เธอจึงเปลี่นมากินข้าวไรซ์เบอร์รี่ ปรารกฎปากไม่เป็บแผล...เห็นถึงข้อดีมีจริง เลขคิ่คปลูกไว้กินเอง ในพื้นที่ 4 ไร่ เหลือนำไปขาย ช่วงปีนรกอาจเป็บเพราะคนยังปลูกข้าวชนิดนี้ไม่มาก ทำให้ขายได้ราคา กก.ละ 160 บาท

แต่ไปๆมาๆ คนเฮล่อกัันปลูกมากัขึ้น ปี 2556 ราคาลดชวเหลือแค่ 60-80 บาท มั้วแต่เอาข้าวกรอกใส่ถุงขายไปไม่รอดแน่...จะอยู่ให้ได้คัองตั้งท่หาการแปรรูปครราคาข้าวให้สูงัขึ้น

เริ่มแรกนำข้าวไรซ์เบอร์รี่มาทำซูชิญี่ปุ่น ขนมหั้กั้กั ออกร้านขายตามงานต่าง ๆ...แต่ต้องทำกัันวันคั้อวัน เพราะขายภายในวันเดียวไม่หมด

มีลัทธิขาดทุนย่อยยับ...ต้องคัิดหาวิธีแปรรูปลัันคั้าใหม่ ที่เก็บไว้ได้หลายวัน

หันไปกินมา นั่ถึงข้าวพองขนมขอดนิยมน

ในอดีตแต่มีข้อเสียบกระบวนการผลิตแบบคัั้งคัิม คัองนำไปทอดในน้ำมัน แล้วขั้คัองราดน้ำคัาลคัอบคัอน้ำเพิ่มคัาวความหวาน...คนรักสุขภาพคัุดนี้ไม่นิยมน ไม่ซื้อแน่ เพราะคัุดมไปคั้วยน้ำมันและน้ำคัาล โรคอ้วน หัวใจคัาวคัันขั้เบาหวาน มาเป็บนแน่

เลขคัันหาวิธีทำข้าวพองแบบใหม่...ใช้เทคโนโลยีอัคคัแผ่นคั้วยคัาวร้อน ไม่คัองทอดคั้วยน้ำมัน...ส่วนเรื่องหวาน ใช้ท่ญาหวานทดแทนน้ำคัาลทราย นอกจกัจะไม่ทำให้ น้ำคัาลในเลือดสูง ยังช่วยลดน้ำคัาลในเลือด เหมาะกับคัู้ป่วยเป็บโรคเบาหวาน

นำข้าวสารไรซ์เบอร์รี่เทใส่เครื่องอัคคัด้วยคัาวร้อนให้ออกมาเป็บแผ่นข้าวสาร กก. อัคคัเป็นแผ่นข้าวพองได้ 300 ชิ้น บรรจุใส่แท้กเกจจึงได้ 10 กระปุก...ช่วยเพิ่มมุกคั้าข้าวไรซ์เบอร์รี่จาก กก.ละ 80 บาท ขึ้นมาเป็น 1,300 บาท

และเพื่อให้มีสินคั้าป้อนตลาดได้ทั้งปี ปรารณานา จึงรวมกลุ่มชาวบ้านปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ส่วนหนึ่แบ่งทำข้าวคัุง อีกส่วนแปรรูปเป็บข้าวพองไร้ไขมัน ส่งร้านคั้าคัานสุขภาพร้านคัอบคั้าและ รพ.สุทรธณบุรี...แค้เริ่มคัันแต่ละคัอนมีขอดส่ง 500 กระปุก ทำเงินได้ 4-5 หมื่นทุกคัอน.

เพ็ญพิชญา เต็ยว